



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มหาวิทยาลัยเล็งยื่นยื่นร่าง ก.ม.ออกนอกระบบ

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ศึกษาธิการ ได้เสนอว่าหากมหาวิทยาลัยใดพร้อมที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบให้สภามหาวิทยาลัยยื่นยื่นมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อจะเสนอรัฐบาลว่า ในส่วนของมน.จะไม่มีภาระเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยยื่นยื่น แต่จะมีการคุยกันในมหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร โดยตนมอบหมายให้สภาคณาจารย์ไปปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพื่อให้เกิดความทันสมัย เพราะร่างที่มีอยู่ทำไว้นานแล้ว โดยการปรับปรุงจะนำ พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นต้นแบบ เพราะเท่าที่ดูจะดีที่สุด ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ในบางส่วนสำคัญไปบ้างแล้ว เช่น การกำหนดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องได้รับงบฯ สนับสนุน ไม่น้อยไปกว่าเดิม การกำหนดให้บุคลากร ที่ออกนอกระบบสามารถเลือกเข้าประกันสังคม หรือรับบำนาญก็ได้ และ เมื่อข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนจะต้องให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้น

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามก.ได้ยื่นยื่นว่าจะออกนอกระบบไปที่ สกอ. 3 ครั้งแล้ว และหาก สกอ.ต้องการให้ยื่นยื่นอีกครั้งก็ให้ทำหนังสือแจ้งมา เพื่อตนจะได้นำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส่วนตัวกังวลว่าถ้ามหาวิทยาลัย ไม่ออกนอกระบบจะมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนที่จะไม่มีการประเมินอาจารย์ ซึ่งจะทำให้ไม่รู้ว่ามีผลการเรียนการสอนอย่างไร แต่ถ้าออกนอกระบบจะมีการประเมินและทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้น

**ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า มศว จะนำเรื่องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยยื่นยื่นการออกนอกระบบอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของมศว ไม่มีปัญหาอะไร และการจะออกได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะสนับสนุนหรือเร่งรัด ทั้งนี้ถ้าให้ร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งผ่านการพิจารณาในชุดเดียวกันก็จะทำให้การพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ทำได้เร็วขึ้น.**